

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày

tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước
về thanh niên năm 2020 trên địa bàn huyện Tam Đường

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường về việc Ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tam Đường giai đoạn 2012-2020;

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên huyện Tam Đường giai đoạn 2012-2020. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiếp tục xây dựng thể hệ thanh niên Tam Đường phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, ban, ngành huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển thanh niên của huyện trong năm 2020 liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý.

UBND các xã, thị trấn cần tập trung, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng đối với quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt công tác quản lý nhà nước về thanh niên; nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ

về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đảm bảo việc thực thi có hiệu quả chính sách, pháp luật dành cho thanh niên.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiệu quả và thiết thực; thực hiện tốt các tiêu chí của Trung ương về thanh niên và công tác thanh niên.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên trên địa bàn.

Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị định 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên

Tăng cường các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho phù hợp theo lộ trình phân luồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tiếp tục tổ chức triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên và thanh niên vay vốn, giúp thanh niên có điều kiện phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhất là việc học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Tạo môi trường học tập hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện các chính sách thu hút những người có trình độ cao; nghiên cứu tham mưu xây dựng, ban hành chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia các chương trình nghiên cứu học tập các ngành, nghề mà địa phương, xã hội đang có nhu cầu.

Triển khai các chương trình giáo dục trong học sinh; tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm để thanh niên nâng cao nhận thức pháp luật và tư duy chính trị; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên trên các lĩnh vực và hoàn thiện các đề án thực hiện chính sách đối với thanh niên, trong đó tập trung thực hiện các chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo; khuyến khích thanh niên phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên để ổn định đời sống.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo chính quyền các cấp, các doanh nhân tiêu biểu trên địa

bàn giúp thanh niên xây dựng mục tiêu và định hướng công việc cho tương lai; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên và tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến đối với thanh niên làm kinh tế giỏi.

3. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện cho thanh niên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thể chất và tinh thần, kỹ năng sống

Tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng và thu hút thanh niên tài năng tham gia, phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao của huyện.

Tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống nhằm giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm trên địa bàn; công tác giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng; công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên và nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên

Tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị cho thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục thanh niên sống có ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyền các luật như: Luật nghĩa vụ quân sự, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, các quy định của pháp luật về sức khỏe sinh sản vị thành niên... nhằm góp phần cho thiếu niên nhi đồng phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần; trở thành lớp thanh niên có thể lực, trí lực tốt đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong tình hình mới.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong học sinh thực hiện tốt các phong trào về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; hình thành lớp thanh niên kế thừa có bản lĩnh, năng lực, trí thức, có tinh thần cầu tiến.

5. Quản lý nhà nước về thanh niên

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Trên 500 thanh niên được giải quyết việc làm, trên 700 thanh niên được đào tạo nghề và 80% trở lên thanh niên trên địa bàn huyện được tư vấn nghề; trên 95% trở lên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện được giáo dục hướng nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho ít nhất từ 40% thanh niên trở lên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- 100% xã, thị trấn và trường THPT thành lập câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện.

- 100% thanh niên tham gia tình nguyện được hưởng đầy đủ các chính sách theo Quyết định 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- 80% thanh niên là người dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện khó khăn đạt trình độ văn hóa Trung học cơ sở trở lên.

- 100% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Trên 50% thanh niên thường xuyên luyện tập ít nhất một môn thể thao.

- 100% phản ánh, kiến nghị và những hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

- 100% thanh niên được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 nâng chiều cao trung bình của thanh niên tiệm cận với mức bình quân chung của thanh niên khu vực Tây Bắc. Cụ thể chiều cao trung bình của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67m, của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020; theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả việc ban hành kế hoạch, kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trên cơ sở dự toán kinh phí do các cơ quan, đơn vị xây dựng, thẩm định, cân đối và tham mưu trình UBND huyện xem xét, quyết định đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển thanh niên tại đơn vị.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên tại đơn vị.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp tổ chức, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, đảm bảo sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 và chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/11/2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của UBND huyện Tam Đường. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Trang Trọng